


กรมทางหลวงร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จ ากัด บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ ากัด บริษัท อินเทลแพลน จ ากัด 
และบริษัท ไวเปอร์เทค จ ากัด ได้ด าเนินการจัดประชุมเสนอแนวคิดในการก าหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษา
ส ารวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 11 ช่วง บ.ป่าไผ่ - บ.แม่แขม เพ่ือน าเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
แนวคิดในการก าหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
มาจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้น าชุมชน ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่โครงการ หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ องค์กรพั ฒนาเอกชน 
สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ และผู้ที่รับผิดชอบจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 159 คน ในการประชุมครั้งนี้
ได้แบ่งการประชุมออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาหมู่บ้านโคนป่าหิน หมู่ 4 ต าบลแม่ปาน อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ มีผู้เข้าร่วมประชุม
จ านวน 69 คน โดยได้รับเกียรติจากนายอนุวัฒน์ สาน้ าอ่าง ปลัดอ าเภอลอง เป็นประธานในการประชุม

กลุ่มท่ี 2 : วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแล้ง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ มีผู้เข้าร่วมประชุม
จ านวน 44 คน โดยได้รับเกียรติจากนายอนุวัฒน์ สาน้ าอ่าง ปลัดอ าเภอลอง เป็นประธานในการประชุม 

กลุ่มท่ี 3 : วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลไทรย้อย อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ มีผู้เข้าร่วมประชุม
จ านวน 46 คน โดยได้รับเกียรติจากนายประจักร์ จินดาจ ารูญ นายอ าเภอเด่นชัย เป็นประธานในการประชุม 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ เข้าร่วมประชุมจากการประชุมกลุ่มย่อยทั้ ง 3 กลุ่ม คณะผู้ศึกษาจะน าไปใช้ เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุด รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนน้อยที่สุด

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการจากแบบสอบถาม

กลุ่มที่ 1
ณ ศาลาหมู่บ้านโคนป่าหิน หมู่ 4 ต าบลแมป่าน 

กลุ่มที่ 2
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแล้ง

กลุ่มที่ 3
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลไทรย้อย
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ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 35 คน 94.74%
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ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 19 คน 90.91%
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ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 11 คน



ข้อซักถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ การชี้แจงประเด็นข้อคิดเห็นและการน าไปประกอบการพิจารณา

ด้านวิศวกรรม

1. เสนอให้ปรับปรุงทางแยกเข้าพื้นที่ท าการเกษตรและทางเข้าหมู่บ้านให้สามารถเข้า -ออกได้
สะดวกและปลอดภัย โดยเฉพาะบริเวณ กม.397+850

1. กรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงทางแยกเข้าพื้นที่ท าการเกษตร
และทางเข้าหมู่บ้านให้สามารถเข้า-ออกได้สะดวก และปลอดภัย ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่อไป

2. เสนอให้พิจารณาต าแหน่งจุดกลับรถให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มีระยะทางไม่ห่างไกลกัน
มากนัก รวมทั้งเสนอให้ก่อสร้างจุดกลับรถเพิ่มเติมประมาณ กม .398 และระหว่างจุดกลับรถ 
กม.387+166 และ กม.390+066 เพื่อความสะดวกในการเข้าสู่พื้นที่ท าการเกษตรของประชาชน

2. กรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาต าแหน่งจุดกลับรถ
ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่อไป

3. เสนอให้ออกแบบเกาะกลางเป็นเกาะกลางแบบทาสี 3. กรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบ
เกาะกลาง ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศ มีประสิทธิภาพ สะดวก
และปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางต่อไป

4. ปัจจุบันบริเวณทางแยกปากทางเข้าหมู่บ้านปงเจริญเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เสนอให้ออกแบบ
เพื่อปรับปรุงทางแยกดังกล่าว

4. กรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงทางแยกดังกล่าว 
ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่อไป

5. เสนอให้ออกแบบให้มีไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ 5. กรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการออกแบบให้มีไฟฟ้า
แสงสว่างให้เพียงพอทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการต่อไป

6. ประชาชนที่มีครัวเรือนอยู่ริมเขตทางบริเวณที่ท าการต ารวจชุมชนต าบลแม่ปานจะได้รับ
ผลกระทบหรือไม่

6. กรมทางหลวงจะขยายผิวจราจรให้อยู่ภายในเขตทางเดิมที่มีอยู่ ดังนั้น ประชาชนที่มีครัวเรือน
อยู่ริมเขตทางบริเวณที่ท าการต ารวจชุมชนต าบลแม่ปานจะไม่ได้รับผลกระทบ แต่อาจจะต้อง
ด าเนินการรื้อย้ายอาคารที่ท าการต ารวจชุมชนต าบลแม่ปาน ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะประสานงานผู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางร่วมกันต่อไป

7. เสนอให้ก่อสร้างทางข้ามบริเวณที่ท าการต ารวจชุมชนต าบลแม่ปาน และศาลาหมู่บ้านโคนป่าหิน 
หมู่ 4 โดยให้พิจารณารูปแบบตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคล้องกับการใช้งาน
ของรถท้องถิ่นและรถขนส่งทางการเกษตร

7. กรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาออกแบบทางข้าม
บริเวณที่ท าการต ารวจชุมชนต าบลแม่ปาน และศาลาหมู่บ้านโคนป่าหิน หมู่ 4 โดยจะพิจารณา
รูปแบบตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสอดคล้องกับการใช้งานของรถท้องถิ่นและ
รถขนส่งทางการเกษตรต่อไป

ด้านการน าเสนอรายละเอียดโครงการ

1. เสนอให้ระบุต าแหน่งส าคัญในแผนที่ โดยเฉพาะบริเวณจุดกลับรถและทางแยก เพื่อประชาชน
จะได้เข้าใจรายละเอียดโครงการมากข้ึน

1. กรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปด าเนินการต่อไป

กลุ่มที ่1
วันพฤหสับดทีี ่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ ศาลาหมูบ่า้นโคนปา่หนิ หมู่ 4 ต าบลแมป่าน อ าเภอลอง จังหวดัแพร ่

ผู้เข้าร่วมประชุม
รับชมบอร์ดนิทรรศการ

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

นางสาวเสาวภา มณีเย็น 
วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 

ผู้แทนกรมทางหลวง มอบของท่ีระลึก

ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดโครงการ

นายอนุวัฒน์ สาน้ าอ่าง 
ปลัดอ าเภอลอง 

ประธานเปิดการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

ผู้เข้าร่วมประชุม
ถ่ายภาพท่ีระลึก

ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น



ข้อซักถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ การชี้แจงประเด็นข้อคิดเห็นและการน าไปประกอบการพิจารณา

ด้านวิศวกรรม

1. เสนอให้ก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกบริเวณจุดตัดทางหลวงชนบท พร .4013 
เชื่อมสะพานข้ามแม่น้ ายม

1. กรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการศึกษา
โครงการต่อไป ทั้ งนี้  ต้องพิจารณาปัจจัยด้านวิศวกรรมจราจร ด้านการลงทุน 
และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมร่วมด้วยเช่นกัน

2. เสนอให้พิจารณาต าแหน่งจุดกลับรถให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มีระยะทาง
ไม่ห่างไกลกันมากนัก โดยเฉพาะจุดกลับรถระหว่างบ้านทุ่งแล้งและบ้านแม่แขม

2. กรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาต าแหน่ง
จุดกลับรถตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่อไป

3. ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่สนับสนุนให้ออกแบบจุดกลับรถบริเวณสะพานข้ามแม่น้ ายม
เป็นจุดกลับรถใต้สะพาน เนื่องจากมีความปลอดภัย และมีความสอดคล้องกับการใช้งาน
ของรถท้องถ่ิน

3. กรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาออกแบบ
จุดกลับรถบริเวณสะพานข้ามแม่น้ ายมให้มีความปลอดภัย และสอดคล้องกับการใช้งาน
ของรถท้องถิ่นมากที่สุด

4. เสนอให้ออกแบบให้มีไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอ โดยเฉพาะทางร่วมทางแยก 4. กรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการออกแบบให้มี
ไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอต่อไป

5. เสนอให้ออกแบบเกาะกลางเป็นเกาะกลางแบบยก ถมดินและปลูกหญ้า (Raised 
Median) ประมาณ กม.406 และจัดแต่งภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม

5. กรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาคัดเลือก
รูปแบบเกาะกลาง ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของภูมิประเทศ 
มีประสิทธิภาพ สะดวกและปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางต่อไป

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. เสนอให้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายเตือน และสัญญาณเตือนให้ชัดเจนและเพียงพอใน
ระยะก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

1. กรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อไป

2. ห่วงกังวลว่าการพัฒนาโครงการอาจส่งผลกระทบต่อบันไดพญานาคของส านักสงฆ์
พระธาตุปูตั๊บที่อยู่ใกล้เขตทางหลวง ขอให้กรมทางหลวงด าเนินการด้วยความระมัดระวัง

2. กรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษาจะด าเนินการด้วยความระมัดระวัง และขอรับ
ข้อเสนอแนะไปประกอบการศึกษาเพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดผลกระทบต่อ
บันไดพญานาคของส านักสงฆ์พระธาตุปตูั๊บให้น้อยที่สุด

กลุ่มที ่2
วันพฤหสับดทีี ่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-16.30 น. 

ณ ห้องประชมุองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่แลง้ อ าเภอลอง จังหวดัแพร ่

ผู้เข้าร่วมประชุม
รับชมบอร์ดนิทรรศการ

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดโครงการ

นางสาวเสาวภา มณีเย็น 
วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 

ผู้แทนกรมทางหลวง มอบของท่ีระลึก

ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดโครงการ

นายอนุวัฒน์ สาน้ าอ่าง 
ปลัดอ าเภอลอง 

ประธานเปิดการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

ผู้เข้าร่วมประชุม
ถ่ายภาพท่ีระลึก

ท่ีปรึกษาน าเสนอรายละเอียดโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น



ข้อซักถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ การชี้แจงประเด็นข้อคิดเห็นและการน าไปประกอบการพิจารณา

ด้านวิศวกรรม

1. เสนอให้ทบทวนจุดกลับรถระหว่าง กม .387+166 และ กม.390+066 เนื่องจากมีระยะทาง
ห่างไกลกัน

1. กรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปพิจารณาต าแหน่งจุดกลับรถ
ตามความเหมาะสมต่อไป

2. หากรื้อย้ายศาลาพักคอยบริเวณ กม.387+380 ออก ขอให้ก่อสร้างดังเดิม 2. กรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปด าเนินการต่อไป

3. เสนอให้ออกแบบให้มีจุดพักรถบริเวณจุดต้นทางโครงการ พร้อมทั้งจัดเตรียมจุดจ าหน่ายสินค้า
ชุมชนบริเวณจุดพักรถ

3. กรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาประกอบการศึกษา
โครงการต่อไป ทั้งนี้ ต้องพิจารณาปัจจัยด้านวิศวกรรมจราจร ด้านการลงทุน และผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมด้วยเช่นกัน

4. เสนอให้น าปัญหาที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการในปัจจุบัน ไปปรับใช้กับการศึกษาโครงการ 
เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเช่นเดิมอีก

4. กรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการศกึษาโครงการต่อไป

5. เสนอให้ออกแบบให้มีรางระบายน้ าบริเวณ 2 ข้างทาง รวมทั้งเสนอให้พิจารณาการออกแบบ
ระบบระบายน้ าช่วง กม.387+000 ถึง กม.388+000 เนื่องจากในช่วงฤดูฝนเกิดน้ าหลาก
ท่วมผิวจราจร

5. กรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาศึกษาระบบระบายน้ า
ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอกับสภาพพ้ืนที่ต่อไป

6. เสนอให้พิจารณาระดับถนนบริเวณช่วงรอยต่อของถนนปัจจุบันและที่จะด าเนินการก่อสร้าง
ใหม่ให้มีระดับเดียวกัน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

6. กรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการศกึษาโครงการต่อไป

7. เสนอให้พิจารณาปรับรัศมีของถนนช่วงที่เป็นทางโค้ง และปรับระดับความลาดชัน เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัย

7. กรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการศกึษาโครงการต่อไป

8. หากรื้อย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่างและน ามาติดตั้งใหม่ขอให้ด าเนินการฝังกลบเสาไฟฟ้าให้มั่นคงแข็งแรง 8. กรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. เสนอให้ติดตั้ งไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายเตือน และสัญญาณเตือนให้ ชัดเจนและเพียงพอ
ในระยะก่อสร้าง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

1. กรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อไป

2. เสนอให้ปลูกต้นไม้ทดแทนที่ตัดฟันออกไป โดยเสนอให้พิจารณาปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ 
และต้นกระพีจ้ั่น บริเวณริมเขตทาง

2. กรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษารับข้อเสนอแนะไปพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการ
ตามความเหมาะสมต่อไป

กลุ่มที ่3
วันศกุรท์ี ่19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชมุองคก์ารบรหิารสว่นต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเดน่ชยั จังหวดัแพร ่

ผู้เข้าร่วมประชุม
รับชมบอร์ดนิทรรศการ

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

นางสาวเสาวภา มณีเย็น 
วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 

ผู้แทนกรมทางหลวง มอบของท่ีระลึก

ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดโครงการ

นายประจักร์ จินดาจ ารูญ 
นายอ าเภอเด่นชัย 

ประธานเปิดการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

ผู้เข้าร่วมประชุม
ถ่ายภาพท่ีระลึก

ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดโครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น




